
ส ำเนำ 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย 

สมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1/2560วันที่  15  กุมภาพันธ์  2560 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศุภโชค  ไชยวุฒิ ประธานสภา อบต. ศุภโชค  ไชยวุฒ ิ  
2 นายสมเดช  เขื่อนเพชร รองประธานสภาฯ สมเดช  เขื่อนเพชร  

3 นายประยูร  จันด้วง ส.อบต.หมู่10 ประยูร  จันด้วง  
4 นายทูน  เฟื่องฟู ส.อบต.หมู่4 ทูน  เฟ่ืองฟู  
5 นายพิเชษฐ์  ปริกเพชร ส.อบต.หมู่ 10 พิเชษฐ์  ปริกเพชร  
6 นางสุพิน  เขื่อนเพชร ส.อบต.หมู่5 สุพิน  เขื่อนเพชร  
7 นายชนะ บุญประสิทธิ ส.อบต.หมู่ 9 ชนะ บุญประสิทธิ  
8 นายศรีวรรณ มะโนชัย ส.อบต.หมู่ 9 ศรีวรรณ มะโนชัย  
9 นายนิทัศน์ ช านาญ ส.อบต หมู่ 1 นิทัศน์ ช านาญ  

10 นายเพลิน  พลังฤทธิ์ ส.อบต.หมู่8 เพลิน  พลังฤทธิ์  
11 นายเนตร ค าเครื่อง ส.อบต.หมู่ 11 เนตร ค าเครื่อง  
12 นายศราวุธ สมบัติแก้ว ส.อบต.หมู่ 4 ศราวุธ สมบัติแก้ว  
13 นายมณูชัย ศรีหะวงษ์ ส.อบต.หมู่  2 มณูชัย ศรีหะวงษ์  
14 นางกมลทิพย์  ตาเถิง ส.อบต.หมู่  8 กมลทิพย์  ตาเถิง  
15 นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ส.อบต.หมู่  8 ดวงรัตน์ ชมพูพันธ์  
16 นายเล็ก  ดวงทิพย์ ส.อบต.หมู่  7 เล็ก  ดวงทิพย์  
17 นายปฐม ใจเย็น ส.อบต.หมู่  6 ปฐม ใจเย็น  
18 นายประถม อ่อนน้อม ส.อบต.หมู่  6 ประถม อ่อนน้อม  
19 นายทวน  จ าปา ส.อบต.หมู่  7 ทวน  จ าปา  
20 นายวิษณุ อุปชัย เลขานุการสภาฯ วิษณุ อุปชัย  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจันทร์เพ็ญ  ค าอุ่น นายก อบต. จันทร์เพ็ญ  ค าอุ่น  
2 นางธนวรรณ  หวังดี รองนายก อบต. ธนวรรณ  หวังด ี  
3 นายสมหวัง  ใจหมั่น เลขานุการ สมหวัง  ใจหมั่น  
4 นายพนมกร  ดู่ผัด ปลัด อบต. พนมกร  ดู่ผัด  
5 น.ส.เบญญาภา ขจรวุฒิโชค รองปลัด อบต. เบญญาภา ขจรวุฒิโชค  
6 นางกัญญาณัท แดนนารินทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ กัญญาณัท แดนนารินทร ์  
7 นางธิรดา แก้วแสงอินทร์ หน.ส านักปลัด อบต. ธิรดา แก้วแสงอินทร์  

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

เปิดประชุมเวลำ09.30 น. 
 
เลขานุการฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา อบต.เปิดการประชุมสภาอบต. 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2560 
ประธานสภาฯ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลอ่ายนาไลย  สมัยสามัญที่ 1  ครั้งที่ ๑/๒๕60 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๔  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ  ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕47 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่2) พ.ศ.
2554 และประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย เรื่อง การก าหนดสมัยประชุม
สามัญ ลงวันที่ 30  มกราคม  2560   จึงให้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าย
นาไลย  สมัยสามัญท่ี 1  ครั้ง  ๑/๒๕60  ในระหว่าง วันที่  1-15  กุมภาพันธ์  ๒๕60 

   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  ด าเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

ประธานสภาฯ 1. แจ้งให้สมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและการคมนาคม สาเหตุเกิดจากการเผาพ้ืนที่ป่า การเผา
พ้ืนที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน การแก้ไขไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนที่ จังหวัดน่านได้ส่งประกาศห้ามเผาในระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 
เมษายน 2560 หากมีการฝ่าฝืนกจ็ะมีการด าเนินคดีทางกฎหมายต่อไป 

  2. ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.00น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส้าน ขอความร่วมมือส่วนราชการประดับธงชาติ ตลอดเส้นทางการเสด็จฯ 
3. วันที่ 18  มีนาคม ของทุกๆปี เป็นวันท้องถิ่นไทย และในทุกๆปีที่ผ่านมาทางชมรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเวียงสาได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ แต่ในปี 2560 นี้ ชมรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเวียงสาจึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยให้จัดรวมกันที่จังหวัด
น่าน และทางอ าเภอเวียงสาได้ก าหนดจัดงานเฉลิมฉลองพระบรมรูป ร.5 ขึ้นในระหว่างวันที่ 
13-19 มีนาคม 2560 ดังนั้น และแจ้งให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานต่อไป 

นายก อบต. 1. แจ้งเรื่องการใช้งานพร้อมเพย์ของ ธ.ก.ส. รองผู้จัดการของ ธ.ก.ส. แจ้งในที่ประชุม อปท.
สัญจร ให้ทราบว่ากรณีพ้ืนที่ใดต้องการให้ทาง ธ.ก.ส. เข้ามาชี้แจงเรื่องการเปิดใช้พร้อมเพย์ 
เพ่ือรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ หรือการโอนเงินจากรัฐสู่ประชาชนนั้น ทาง ธกส. ก็
ยินดีที่จะเข้าไปชี้แจงรายละเอียดให้กับประชาชนรับทราบ 
2. ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดการจัดงานเฉลิมฉลองพระบรมรูป ร.5  ระหว่างวันที่ 13-19 
มีนาคม 2560 นี้ทางอ าเภอได้จัดท าเต็นท์ให้แต่ละต าบล เพ่ือจ าหน่ายสินค้าฟรี โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย 
3. ถนนสายพะเยา-อ่าย สร้างให้ส าหรับรถเล็กสัญจรไปมาได้ แต่ที่ผ่านมารถบรรทุกหนักจะ
สัญจรผ่านเส้นทางนี้เพ่ือเลี่ยงการตรวจจับของต ารวจทางหลวง ท าให้ถนนช ารุด เสียหาย 
ดังนั้นหากท่านใดพบเห็นกรุณาแจ้งต ารวจทางหลวง เบอร์โทร 081-9164353  



 

 

 

 

 

4. จากที่ท่านปลัดชัยศิลป์ ค าปาแฝง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ ได้มีโอกาสไป
ประชุมเรื่องการยุบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แจ้งให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
แค่แผนงานการปฏิรูปท้องถิ่น ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอน นายอ าเภอเวียงสาจึงฝากไว้ว่าเรื่อง
ดังกล่าวยังไม่ชัดเจน ขอให้ทุกท่านตั้งใจท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด จนกว่าจะมีการ
ประกาศใช้ 
 
 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการสภาฯ  ได้ส าเนารายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัย

ที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 แนบหนังสือเชิญประชุมแจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วมีท่านใดที่จะ
แก้ไข  ติดตามหรือเพ่ิมเติม  ถ้อยค าในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วบ้าง 

ที่ประชุม ไม่มีและรับรอง 
 
ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเร่งด่วน 
ที่ประชุม ไม่มี 
 
 
ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ 1. ก ำหนดวันประชุมสภำ สมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
 เนื่องจากการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 เป็นการก าหนดสมัย

ประชุมประจ าปี 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) หมวดที่ 2 ข้อ 20 ได้ก าหนด
สมัยประชุมสภาไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 1.การประชุมสภาสามัญ  ตามระเบียบฯก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งแต่ไม่เกิน 4 ครั้ง โดย
ปกติแล้วการประชุมสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2.
แผนพัฒนาต าบล / แผนพัฒนาสี่ปี และยังมีอีก 2 เรื่องที่สภาอบต.ควรก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญไว้คือ 1. การก าหนดสมัยประชุมสภาอบต. ในปีต่อไป 2.การรายงานผล
ด าเนินงานประจ าปี 

 2.การประชุมสภาวิสามัญ ตามระเบียบฯ ข้อ 36 จะกระท าได้ในกรณี เมื่อมีความจ าเป็น
เร่งด่วน มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งอบต. ประธานสภาฯ นายกอบต. หรือสมาชิกสภา
จ านวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกในต าแหน่ง ยื่นค าร้องต่อนายอ าเภอขอเปิดได้ 

 ส าหรับในปีพ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้นมีการก าหนดสมัยสามัญประชุมไว้ 4 สมัยๆละไม่เกิน 15 
วันดังนี้   

 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2559 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2559 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2559 
  
 ขอให้สมาชิกสภา อบต. ช่วยกันอภิปราย ว่าจะก าหนดในช่วงไหนบ้าง 



 

 

 

 

 

หัวหน้าส านักงานปลัด เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เรื่องการจัดท าแผนพัฒนา 
4 ปี มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดท าและทบทวนแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
ตุลาคม ของทุกปีนั้นหมายถึง เดือนแรกของปีงบประมาณใหม่จะต้องมีการประกาศใช้แผนฯปี
นั้นแล้ว ซึ่งจะท าให้ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาฯ เปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลง 
ขอปรับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ จากเดือน
พฤษภาคม เป็นเดือนตุลาคม ขอน าเรียนให้สภาฯได้พิจารณาด้วย 

ปลัด อบต. ได้เสนอ ว่าการด าเนินการประชุมสามัญ ให้ด าเนินการตามปกติหากจะด าเนินการประชุม 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ สามารถขอเปิดสมัยวิสามัญได้ และเนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ได้ก าหนดให้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปีภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณ นั้น 
ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยพิจารณาโครงการต่างๆ แผนของหมู่บ้าน ก่อนที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะออกประชาคมหมู่บ้าน  

นายทูน เฟ่ืองฟู ผมขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ 4 ครั้ง  ช่วงระยะเวลาเหมือนปี พ.ศ.2559  
ส.อบต.ม.4  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มีแล้ว จะได้สรุป การประชุมสมัยสามัญในปี 2560 นี้ก าหนดไว้ 4 สมัย ดังนี้ 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 
 - สมัยประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2560 
 และการประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2561 คือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561 สมาชิกสภาฯ 

เห็นด้วยหรือไม่ 
ที่ประชุม เห็นด้วย 
ประธานสภาฯ สรุปที่ประชุมเห็นด้วย ต่อไปจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืนๆ 
 
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.  ขอหารือเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประจ าปี 2560 งบประมาณ 100,000 บาท  
   เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ประชาชนอยู่ในช่วงที่เศร้าโศก ไว้ทุกข์ งดไม่ให้มีการจัดงานรื่นเริง 
   และได้โอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ   
   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท  
   ตอนนี้ทางเยาวชนสอบถามเรื่องการจัดงานกีฬาเยาวชนประจ าปี 2560 ขอหารือทางสภาฯ
   ว่าจะจัดงานกีฬาเยาวชนหรือไม่ ขอเชิญทางผู้อ านวยการศึกษาฯชี้แจงในที่ประชุม 
กัญญาณัท แดนนารินทร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬา และ 
ผู้อ านวยการศึกษาฯ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   หมวด 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
   ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ 

(1) กรณีการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

 

 

 

(ก) ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
(ข) ค่าอุปกรณ์กีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 
(ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน 

เฉพาะวันที่มีการแข่งขันกีฬา 
(ง) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาท

ต่อวัน 
(จ) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินและไม่มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ในอัตราคนละไม่เกิน 400 
บาทต่อวัน 

(2) บุคคลที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินให้เบิกจ่ายได้
ในอัตราคนละไม่เกิน 800 บาทต่อวัน 
ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องใช้กรรมการตัดสินกีฬา
ประเภทใดเพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่สมาคมกีฬาประเภท
นั้นก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นท าความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อนการด าเนินการ ทั้งนี้ สามารถเบิกค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา
ประเภทนั้นได้ไม่เกินอัตราที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด 

(ฉ) ค่าจัดท าป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

(ช) ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้
เบิกจ่ายได้ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท 

(ซ) เงินหรือของรางวัลนอกเหนือจาก (ช) เพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 30 ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น การจัดพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์  ให้ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
เหมาะสมและประหยัด 

(2) กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาส าหรับเยาวชน หรือกีฬาประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของนักกีฬาได้ ดังนี้ 
(ก) ค่าชุดกีฬา ในอัตราชุดละไม่เกิน 200 บาท 
(ข) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราคนละไม่เกิน 50 บาทต่อวัน 
(ค) ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน 
(ง) ค่าใช้จ่ายอื่นให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ในตาม (1) 

(3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 (3) 
หมวด 3 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการ ดังนี้ 



 

 

 

 

 

(1) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนักกีฬาให้เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(2) ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้
เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่จ าเป็น ในอัตราคนละไม่เกิน 
800 บาทต่อวัน 

(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง จะเบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาฝึกซ้อมไม่
น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน และให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 7 วัน รายการค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ส าหรับนักกีฬาในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาทต่อวัน และค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้
ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 คน ในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาท
ต่อวัน 
(ก) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับนักกีฬา ในอัตราไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน 
(ข) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนแต่ละประเภทกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 คน ใน

อัตราไม่เกินคนละ 400 บาทต่อวัน 
(4) กรณีมีความจ าเป็นต้องเก็บตัวเพ่ือฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันในแต่ละครั้ง ให้กระท าได้ไม่เกิน 

30 วัน ในกรณีให้เบิกค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ตามสิทธิที่
ก าหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น 
และให้งดเบิกค่าใช้จ่ายตาม (3) 

(5) ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้
ฝึกสอนและนักกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 

(6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 
ข้อ 10 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดงานแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยก าหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นเรื่องการจัดงานกีฬาเยาวชนประจ าปีงบประมาณ 2560 
ประยูร จันด้วง  ตามท่ีท่านนายก อบต. น าเสนอกีฬาเยาวชน มีค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาสูง งบที่เหลือนั้นไม่ 
ส.อบต.ม.10  เพียงพอส าหรับการจัดงาน ดังนั้นจึงขอเสนอว่าไม่ควรจัดงานในปีงบประมาณ 2560 นี้ 
ทูล  เฟื่องฟู  เห็นด้วยตามที่ท่านส.อบต.ประยูร เสนอมานั้น เนื่องจากการจัดงานกีฬาต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 
ส.อบต. ม.4  และอีกเหตุผลหนึ่ง ทางประเทศไทยเราอยู่ในภาวะที่เศร้าโศก ไว้ทุกข์ ควรจะงดเว้นไว้ก่อน 
ประธานสภาฯ  หากในที่ประชุมไม่มีใครเสนอแนะ ดังนั้นจึงจะด าเนินการขอมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า ใน
   ปีงบประมาณ 2560 นี้ ควรงดจัดโครงการกีฬาเยาวชนไว้ก่อน หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด
   เห็นชอบ ขอให้สมาชิกสภา อบต.ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ  
   ที่ประชุมมีจ านวนสมาชิกสภาฯ เข้าประชุมจ านวน  20 คน 
   - จ านวนสมาชิกสภา อบต.ที่เห็นชอบ  จ านวน  19  คน 
   - จ านวนสมาชิกสภา อบต.ที่งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง 
   - จ านวนสมาชิกสภา อบต.ที่ไม่ออกเสียง  จ านวน - เสียง 
   สรุป  มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบงดการจัดโครงการกีฬาเยาวชนในปีงบประมาณ 2560 



 

 

 

 

 

ทูล  เฟื่องฟู  ผมขอเสนอให้จัดโครงการไปดูงานท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ 
ส.อบต.ม.4  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนต าบลอ่ายนาไลย 
ที่ประชุมสภาฯ  มีการอภิปรายกันหลากหลาย 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ การจัดโครงการศึกษาดูงานเป็นข้อเสนอที่ดีมาก แต่การจัดโครงการไปศึกษาดูงานนั้น ไปแล้ว
   ต้องได้รับความรู้กลับมาพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้กับต าบลอ่ายนาไลย ศูนย์ศึกษาการ 
   พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่นั้น เป็นโครงการในพระราชด าริ ที่น่าสนใจ 
เพลิน พลังฤทธิ์  ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานทุกท่านที่ช่วยเหลืองานของคุณพ่อโดด  
ส.อบต.ม.8  คุณแม่เสดี่ยง จนส าเร็จไปโดยดี 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  
   ร่วมกับ โรงพยาบาลเวียงสา จะออกพ้ืนที่คัดกรองความพิการใน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลอ่าย
   นาไลย ต าบลแม่สาคร ต าบลยาบหัวนา ณ วัดนาไลย เริ่มเวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
   ดังนั้นขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทราบอีกครั้งครับ 
   2. การด าเนินงานจ่ายขาดสะสม ฝากทางสมาชิกสภาฯของแต่ละหมู่บ้าน ตรวจสอบแบบ
   แปลนที่ทางนายช่างได้ปริ้นให้ ตอนนี้เหลืออีก 2 โครงการที่ยังด าเนินงานไม่เสร็จ ได้แก่ เจาะ
   บ่อบาดาล บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 และบ้านนาผา หมู่ 1 และการจ่ายขาดเงินสะสมของบ้าน
   นาผา หมู่ 1 ซื้อถังบอลลูน เนื่องจากไม่สามารถระบุจุดเจาะได้ 
ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับงบการจ่ายขาดสะสมที่ได้อนุมัติไปแล้วนั้น ฝากทางสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจสอบ
   แบบแปลน การท างานของผู้รับเหมาด้วย 
ประยูร จันด้วง  ขอสอบถามกรณีบัตรพิการหมดอายุสามารถต่อบัตร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ได้ 
ส.อบต.ม.10  หรือไม่ 
นายก อบต.  -กรณีต่อบัตรพิการที่หมดอายุ สามารถยื่นฝากในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ได้ แต่ท่าน
   จะได้ใบแทนไปก่อน ยังไม่ได้บัตรแบบสมาร์ทการ์ด 
   -วันนี้รองนายกฯเอก ปันทะลา ติดภารกิจต้องไปร่วมพิธีเปิดงานการก าจัดผักตบชวาจึง 
   ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาฯได้ 
   -ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
   อ่ายนาไลย เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเจ้าอาวาสวัดวิถีบรรพต  
   -ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯเสนอให้จัดโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพเป็นเรื่องที่ดีและเห็น
   ด้วย แต่ก่อนที่จะจัดโครงการต้องมีการวางแผน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจนก่อน แล้ว
   ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณจะได้วางแผนเรื่องงบประมาณ และติดต่อสอบถามข้อมูลกับ 
   เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
   -แจ้งความคืบหน้าเรื่องการจัดท าตลาดชุมชนที่หน้าวัดนาไลย ม.2 ตอนนี้แขวงการทาง 
   อนุญาตให้วางท่อได ้
ทูล  เฟื่องฟู  จากที่ผมได้ไปอบรมสัมมาชีพ อ าเภอเวียงสามี 44 หมู่บ้าน ต าบลอ่ายนาไลย มี 6 หมู่บ้าน 
ส.อบต.ม.4  ได้แก่ บ้านพะเยา หมู่3 , บ้านฝั่งหมิ่น หมู่6 , บ้านปางมอญ หมู่7 , บ้านม่วงเนิ้ง หมู่9 , บ้าน
   นาไลยใต้ หมู่10 , บ้านห้วยน้ าอุ่น หมู่11 เป้าหมาย เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง สามารถน า
   ความรู้มาปรับใช้กับต าบลอ่ายนาไลยได้ 
ทวน  จ าปา  ตามท่ีผมได้ไปอบรมศูนย์เรียนรู้แนวทางทฤษฎีใหม่ ท าให้เกิดความสนใจ และมีความคิดท่ีจะ 
ส.อบต.ม.7  จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไก่ 
 



 

 

 

 

 

มณูชัย ศรีหะวงษ์  เสนอให้มีการสร้างศูนย์เรียนรู้ของต าบลอ่ายนาไลย 
ส.อบต.ม.2 
ที่ประชุมสภาฯ  มีการอภิปรายหลากหลาย 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก่อนที่เราจะสร้างศูนย์เรียนรู้ของต าบลอ่ายนาไลยนั้น ขอให้ทางชุมชนมีความพร้อมในการ
   จัดท ากลุ่มก่อน หากในชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งแล้ว องค์การบริหารส่วน
   ต าบลอ่ายนาไลย ก็พร้อมจะให้การสนับสนุนกลุ่มของท่านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ 
ประธานสภาฯ  เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพในต าบลอ่ายนาไลย ขอให้มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือที่ทาง 
   หน่วยงานของรัฐจะได้สนับสนุนและต่อยอดได้ 
เลขาฯนายก อบต. ผมขอเสนอเรื่องการพัฒนาต าบลอ่ายนาไลย สิ่งแรกท่ีต้องพัฒนาคือด้านแหล่งน้ า หมู่บ้านโซน
   ใต ้มีอ่างเก็บน้ าห้วยนาลวง ที่เป็นแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรได้ ส่วนหมู่บ้านโซนเหนือ ยังไม่
   มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตร จากที่ผ่านมาทางหมู่บ้านจะพิจารณาให้ความส าคัญด้านโครงสร้าง
   พ้ืนฐานมาเป็นอันดับแรก หากลองเปลี่ยนมาพิจารณาด้านแหล่งน้ าเป็นอันดับแรก คิดว่าเรา
   ต้องมีแหล่งน้ าที่เพียงพอ จะส่งผลในเรื่องอาชีพและ ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ก็จะเกิดข้ึนตามมา 
ประธานสภาฯ  ปัจจุบันเรามีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของต าบลอ่ายนาไลย ในปีนี้ทางคณะกรรมการศูนย์ฯได้
   ด าเนินการในเรื่องใดไปแล้วบ้างฝากติดตามด้วย 
นายก อบต.  ต าบลอ่ายนาไลยของเรานั้นมีสิ่งที่ดีๆ หลายอย่างที่เป็นต้นทุน ถ้าชุมชนเราร่วมมือกันบริหาร
   จัดการ ส่วนเรื่องงบประมาณทางส่วนราชการนั้นสามารถช่วยเหลือได้  เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
   ห้วยน้ าอุ่นต้องมีการพูดคุยกันกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ ควรจะมี
   สัญลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเราดีหรือไม่ 
นิทัศน์ ช านาญ  ผมเสนอให้เอาผ้าพันคอลูกเสือของจังหวัดน่าน ที่เป็นรูปวัว ซึ่งไม่มีใครเหมือน หรือไม่ก็ใช้ 
ส.อบต.ม.1  งาช้างด า 
ทวน จ าปา  สอบถามเรื่องงบประชารัฐ กับ งบประมาณของ อบต. มันต่างกันอย่างไร ท าไมงบประชารัฐ 
ส.อบต.ม.7  ถึงได้รับการจัดสรรมาอย่างรวดเร็ว ส่วนงบประมาณของ อบต.ต้องรอการจัดสรร 
นายก อบต.  งบประชารัฐ เป็นงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้กับชุมชนเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชน โดยมี
   ส่วนร่วมของประชาชน และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินไม่ยุ่ งยากซับซ้อน  ส่วนงบประมาณที่มา
   จาก อบต. เป็นงบประมาณที่รอทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาให้ มีขั้นตอน 
   ระเบียบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งอ านาจหน้าที่มันแตกต่างกัน 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบงบประชารัฐต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนงบประมาณของทางอบต.นั้นมี
   ระเบียบครอบคลุม ปัญหาที่เกิดจากการบริหารงบประมาณนั้นทางผู้น าหมู่บ้านต้องไปปรึกษา
   กันว่าจะเลือกเอางบประมาณจากไหนไปพัฒนาส่วนใด เพราะที่ผ่านมาทางหมู่บ้านไม่มีการ
   ปรึกษาหารือกัน ต่างฝ่ายต่างท า 
ประธานสภาฯ  เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านนั้น ขอให้ผู้น าของแต่ละหมู่บ้านปรึกษา 
   หารือกัน เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพลิน พลังฤทธิ์  มีถนนเส้นหนองซะลาบทรุด ดินทลาย ซึ่งมีชาวบ้านได้สัญจรไปมา แต่เป็นเขตป่าสงวน ทาง 
ส.อบต.ม.8  ชาวบ้านมีความต้องการบล็อกตาข่ายไปซ่อมแซม ผมขอสอบถามว่าสามารถใช้งบประมาณ
   จากส่วนไหนได้บ้าง 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ สามารถใช้งบซ่อมได้ และขอให้ถ่ายรูปผู้ได้รับผลประโยชน์ และท าหนังสือถึงนายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย เพ่ือให้กองช่างไปส ารวจความเสียหาย และขอรับการสนับสนุน
   วัสดุ แต่ให้ใช้แรงงานชาวบ้าน 



 

 

 

 

 

เนตร  ค าเครื่อง  ฝายลุ่มวัดปางมอญเป็นสถานที่เก็บกักน้ า แต่เนื่องจากปัจจุบันน้ าได้ไหลไปอีกทาง ดังนั้นจึง 
ส.อบต.ม.11  ต้องการกล่องไปกั้นน้ าให้ไหลไปทางเดิม เพ่ือเข้าสู่หน้าฝาย 
ศรีวรรณ มโนชัย  งบจ่ายขาดเงินสะสมของ หมู่9 หากผู้รับเหมาจะด าเนินการวันใดรบกวนให้แจ้งล่วงหน้า 1 วัน 
ส.อบต.ม.10  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เป็นวันครบรอบผ้าป่าผู้สูงอายุต าบลอ่ายนาไลย ปีนี้จัดงานที่
   บ้านม่วงเนิ้ง หมู่9  ในงานปลอดเหล้า มีการแข่งขันเปตอง ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน
   ด้วยครับ 
สมเดช  เขื่อนเพชร ผมขอติดตามความคืบหน้าสร้างแก้มลิงดอยวังเย็น และ ประชาสัมพันธ์งานศพเจ้าอาวาส 
ส.อบต.ม.1  วัดวิถีบรรพต มีการจัดท าโรงทาน หากท่านใดสนใจร่วมท าบุญก็ขอเชิญนะครับ 
เลขาฯนายก อบต. เรื่องการพ้ืนที่ก่อสร้างแก้มลิงดอยวังเย็น ปัจจุบันพ้ืนที่แห่งนี้ไปอยู่ในความควบคุมของป่าไม้
   แล้วจะรีบติดตามให้ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ  มีการอภิปรายหลากหลาย 
ประธานสภาฯ  รบกวนเลขาฯนายก อบต.ประสานงานเรื่องพ้ืนที่ดอยวังเย็นด้วย 
ดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ฝากติดตามเรื่องผู้รับเหมาสระห้วยไม้ซางค่ะ 
ส.อบต.ม.6 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตอนนี้ให้ชะลอโครงการทั้งหมดของทหารผ่านศึกไว้ก่อน เนื่องจากที่มติครม.ทหารผ่านศึกไม่มี
   เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้รอมติในการประชุมวันนี้ก่อนแล้วจะชี้แจงเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุม  มีใครต้องการจะสอบถาม เสนอแนะ เรื่องใดอีกหรือไม่ 
 หากไม่มีแล้วขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้เข้า

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  ขอขอบคุณครับ 
 
ปิดการประชุม  เวลา   12.00  น. 
   

ลงชื่อ   วิษณุ  อุปชัย     ผู้บนัทึกการประชุม 
          (นายวิษณุ อุปชัย ) 
    ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 

ลงช่ือ            ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
          (นายทนู เฟ่ืองฟ)ู 

ลงช่ือ      กรรมการ 
         (นายนิทศัน์ ช านาญ) 

ลงช่ือ     กรรมการ 
        (นางสพุิน  เข่ือนเพชร) 

        ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายศุภโชค  ไชยวุฒิ) 
        ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 


